
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบหนังสือให คกก.

สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สนช.

ผูแทนสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบ

หนังสือใหคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อ

นําไปปรับปรุงหองสมุดใหกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา – ที่ประชุมสนับสนุนใหนําระบบ DLIT เสริม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางไกล

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2559 ที่ผานมา ที่หอง 306 อาคารรัฐสภา 2 ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อ

สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) โดยมีรองประธาน สนช. คนที่หน่ึง นายสุรชัย

เลีย้งบุญเลิศชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม และนายวิบูลย คูหิรัญ ที่ปรึกษาคณะ

กรรมการฯ เขารวมประชุมดวย โดยในการประชุมนายสุรชัย เลีย้งบุญเลิศชัย ในฐานะประธานกรรมการฯ ไดรับมอบ

หนังสือตาง ๆ จากคุณเอมอร ตันเถียร อุปนายกสมาคม ผูแทนสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสงตอใหกับบริษทั รีเทลบิซิเนสโซลูชัน่ส จํากัด นําไป

ปรับปรุงหองสมุดใหกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ โดยนายนพพล ชูกลิ่น กรรมการผูจัดการใหญ

บริษทั รีเทล บิซิเนส โซลูชัน่ส จํากัด เป็นผูรับมอบ โอกาสน้ี นายสุรชัย เลีย้งบุญเลิศชัย ไดมอบโลประกาศ

เกียรติคุณใหกับผูแทนสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ และบริษทั รีเทล บิซิเนส โซลูชัน่ จํากัด ในการรวมสนับ

สนุน

ทัง้น้ีโครงการกองทุนการศึกษามีโรงเรียนที่ดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง

ศึกษาธิการอยูจํานวน 143 โรงเรียน บางสวนมีอุปกรณการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม เป็นการเรียนการ

สอนระบบดีแอลทีว ี(DLTV) ซึ่งเป็นระบบวันเวย (One Way) นักเรียนจะรับฟังการเรียนการสอนทางเดียวไม

สามารถแสดงขอคิดเห็นหรือตอบคําถามได และในขณะน้ีรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายโครงขายระบบอินเตอรเน็ต

(Internet) ใหมีครบทุกหมูบาน ซึ่งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา มีความสนใจ

ที่จะใหโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทัง้ 143 โรงเรียนน้ี นําโครงขายระบบอินเตอรเน็ตที่รัฐบาลกําลังดําเนิน

การมาใชประโยชนในการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning

information technology : DLIT) เพื่อใหนักเรียนสามารถแสดงความเห็นและตอบคําถามผูสอนเป็นระบบทูเวย
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(Two Way) ได โดยจะใชเป็นโครงการนํารองตนแบบ (Pilot project) สําหรับโรงเรียนทัง้หมดในอนาคต ทัง้น้ีคณะ

กรรมการฯ ไดเชิญผูแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใหขอมูลและปรึกษาหารือ

พรอมดวยตัวแทนจาก สพฐ. ซึ่งกอนหน าน้ีในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อเดือน ก.ค. 2559 ที่ผานมาก็ไดเชิญผู

แทนจาก กสทช. มาปรึกษาหารือกันไปแลวดวย โดยขณะน้ีทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจะนําขอคิดเห็นตาง ๆ ไป

พิจารณาความเป็นไปไดและจะนํามารายงานและรวมกันพิจารณาดําเนินการตอไป

โดยนายวิบูลย คูหิรัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการ

ศึกษา สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) แลว ก็ยังเป็นที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง ไดใหความเห็นวามูลนิธิโครงการ

หลวงเองก็มีการใชระบบอินเตอรเน็ตทางเครือขายเคเบิลและทางดาวเทียม IP Star และขณะน้ีโครงการหลวงกําลัง

นําระบบ SAP มาใช และระบบน้ีตองการความเสถียรมากขึ้น จึงไดนําเสนอใหโครงการหลวงประสานกับกระทรวง

ICT และ กสทช. ที่จะชวยสนับสนุนการกระจายโครงขายระบบอินเตอรเน็ตที่จะเขาไปทุกหมูบาน และใหสามารถ

บริการโครงการหลวงเพื่อจะชวยเรื่องความมีเสถียรภาพของระบบของโครงการหลวงดวย โดยจะมีการพิจารณารวม

กันตอไป เพื่อใหไดประโยชนตอประเทศสูงสุด.


